



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ ๔/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
และหัวหน้าส่วนงานอื่น

.....

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและ
หัวหน้าส่วนงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๙
แห่งข้อประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

บัญชีรายละเอียดคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
แนบท้ายคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน	
๑	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์เกษม สุริยกันท์)	๑. ศาตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ๒. อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุฎถ อินทร์สังขา)	๑. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ๒. อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ ๓. อธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ไพฑูย์ ดวงจันทร์)	๑. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ๒. อาจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน	
๔	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ๒. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ๓. อธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๕	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์ชินโรต รุ่งสกุล)	๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง ๓. อธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๖	คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)	๑. ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน	
๗	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจันทน์)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ ๒. อาจารย์ ดร.จิตภา สุวรรณฤกษ์ ๓. อธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๘	คณบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ศรุต จุยมณี)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ๒. อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๙	ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (นายพิทยา บุษรรัตน์)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ๒. นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน	
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ ๒. นายบัณฑิต ทองสงฆ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ๒. นายพยัคฆ์ คงศรีแก้ว ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒	ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)	๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ๒. อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน	
๑๓	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์เกษม อัสวดีรัตน์กุล)	๑. ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ๒. นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔	ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ๒. นางพยอม สุทธิพันธุ์ ๓. อธิการบดี ๔. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ